

การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๖ มีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีความประสงค์ขอเก็บเงินบำรุงการศึกษา จำนวน ๒๓ โรงเรียน ซึ่งการเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ระดับสถานศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บทที่ ๕ การเก็บค่าใช้จ่ายและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา กำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง องค์กรบุคคลากร ที่ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาที่เปิดสอนห้องเรียนพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นิติกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนสมาคมการศึกษาเอกชน สพม.ลพบุรี เป็นคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีให้ความเห็นชอบแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีแจ้งผลการพิจารณาฯ ให้โรงเรียนทราบเพื่อนำผลการให้ความเห็นชอบการเก็บเงินบำรุงการศึกษาไปเป็นข้อมูลในการประกาศรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของโรงเรียนต่อไป

ภาพการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

**การประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี**

วันที่ 23 มกราคม 2566
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี



